



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย (On-site) และมาตรการเฝ้าระวัง  
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒

อ้างตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ  
ภายในมหาวิทยาลัย (On-site) และมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site และแบบ Online ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  
๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน  
มหาวิทยาลัยแบบ On-site และแบบ Online ไว้ดังต่อไปนี้

๑. จำนวนกลุ่มนักศึกษาในแต่ละรายวิชาที่มีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓๐ คน ให้จัดการเรียน  
การสอนแบบ On-site ตามตารางเรียนตารางสอนที่ได้กำหนดไว้

๒. จำนวนกลุ่มนักศึกษาในแต่ละรายวิชาที่มีจำนวน ๓๑-๕๐ คน ให้จัดการเรียนการสอนแบบ  
ผสมผสานระหว่าง On-site และ Online โดยการพิจารณาเห็นชอบของคณบดี ตามตารางเรียนตารางสอนที่ได้  
กำหนดไว้ และให้ทดลองจัดการเรียนการสอนในระยะเวลา ๒ สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาไปพลางก่อน  
หรือจนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

๓. จำนวนกลุ่มนักศึกษาในแต่ละรายวิชาที่มีจำนวนมากกว่า ๕๑ คน ขึ้นไป ให้จัดการเรียน  
การสอนแบบ Online ตามช่วงเวลาในตารางเรียนตารางสอนที่กำหนดไว้ และให้ทดลองจัดการเรียนการสอน  
ในระยะเวลา ๔ สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาไปพลางก่อน หรือจนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศ  
เปลี่ยนแปลง

๔. ในวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาประสานงานผ่านระบบ  
ออนไลน์เพื่ออธิบายแนวปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้กับนักศึกษา และให้คำแนะนำการกรอกข้อมูลใน URU Safety  
Covid, Thai save Thai และ HUG UTT รวมทั้งหลักฐานการเข้ารับวัคซีน ให้แล้วเสร็จตามมาตรการ

๕. ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนตารางสอนที่ได้กำหนดไว้  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์